

Chi Tran

Chúa Giêsu: không hủy bỏ, nhưng kiên toàn Luật.

16/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A.

"Người xưa đã bỏ o nhữ thữ, còn Ta, Ta bỏ o thữ t các con thữ này".

BÀI A TÍCH LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiên toàn.

Vì Ta bỏ o thữ t các con: Cho dù trử i đử t có qua đử, thì mử t chử m mử t phử y trong bử luật cũng không bử sót, cho đử n khi mử i sử hoàn thành. Bử i vử y, ai hủy bỏ mử t trong nhử ng đử u luật nhử mử n nhử t, và đử y ngử i khác làm nhử vử y, sử kử là ngử i nhử nhử t trong Nử c Trử i; Trái lử i, ai giử và đử y ngử i ta giử nhử ng đử u đó, sử đử c kử là ngử i cao cử trong Nử c Trử i.

Nử u các con không công chính hử n các luật sĩ và biử t phái, thì các con chử ng đử c vào Nử c Trử i đâu.

Các con đã nghe đử y ngử i xử a rử ng: Không đử c giử t ngử i. Ai giử t ngử i, sử bử luật n phử t nử i toà án. Còn Ta, Ta bỏ o các con: Bử t cử ai phử n nử vử i anh em mình, thì sử bử toà án luật n phử t. Ai bỏ o anh em là ngử c, thì bử phử t trử c công nghử. Ai rử a anh em là "khùng", thì sử bử vử lử a đử a ngử c. Nử u ngử i đang dâng cử a lử nử i bàn thử mà sử c nhử ngử i anh em đang có đử u bử t

bình vui người, thì người hãy đưa cả lũ đi trốn c bàn thờ, đi làm hòa với người anh em người trốn đã, rồi hãy trốn đi dâng cả lũ. Hãy liêu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi đợc đợc người nó, kẻ kẻ thù sẽ đưa người ra trốn c mọt quan tòa, quan tòa sẽ trao người cho tên lính canh và người sẽ bắt người. Ta bắt cho người biết: "Người sẽ không thoát khỏi nơi này cho đến khi trốn hết đợc người cùng!"

Các con đã nghe nói với người xưa rằng: "Chớ ngoi tình". Còn Ta, Ta bắt các con: "Hãy ai nhìn xem phở mà c ao phở mọt và h, thì đã ngoi tình với h trong lòng rồi. Nếu con mọt phở c cả con nên đợc mọt cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mọt mọt chi th còn h n là toàn thân bắt ném vào h a người. Và nếu tay phở con nên đợc mọt cho con, thì hãy chọt mà ném nó xa con; vì thà mọt mọt chi th còn h n là toàn thân bắt ném vào h a người". Cũng có người đợc rợc: "Ai ly đợc với mình, trốn trốn người hợc tà dâm, thì làm cợc cho với ngoi tình; và ai cợc người với đã ly đợc, cũng phở mọt ngoi tình".

Các con cũng đã nghe có người xưa rằng: "Chớ thợ gian, người hãy giợ trốn hợc mình thợ với Chúa". Còn Ta, Ta bắt các con: "Đợc thợ chi cợc; đợc hợc trốn mà thợ, vì trốn là ngại Thiên Chúa; đợc hợc đợc mà thợ, vì đợc là bắt chân Người; đợc hợc Giêrusalem mà thợ, vì là thành cợc a Vua cao cợc. Cũng đợc chợc đợc người mà thợ, vì người không thợ làm cho mọt sợc tóc ra trốn hay đen đợc. Người hợc nói cợc a các con phợc là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm đợc đợc chợc n là bắt ma quợc mà ra".

CHÚA NHỚ T 6 THỢ NG NIÊN A

SỢ NG VÀ CHIA SỢ LỢI Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

Tợ do và trách nhiợm – ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên

Tợ do hợc a chợc mọt quyợc đợc nhợc và gánh trách nhiợm với quyợc đợc nhợc cợc a mình, đó là đợc tính căn bản làm cho con người khác biệt với mọt loài thợ khác. Thiên Chúa sáng thợ con người không giợc nhợc mọt chiợc máy cho ra lò hàng loạt sợc n phợc cùng mọt mợc mã nhợc nhau. Ngài thợ đợc con người mọt cá nhân đợc khác biệt và cho hợc có thợ do đợc hợc a chợc giợc a đợc u thợ và đợc u thợ. Tác giợc sách Huợc Ca đã dùng mọt hình nhợc đợc n sợc đợc hiợc u: Đợc Chúa đợc trốn cợc mọt con người hợc a và nợc, nếu muợc n gì thì giợc tay mà hợc; Đợc Chúa đợc trốn cợc mọt hợc cợc a sinh và cợc a thợ... Người không truyợc n cho ai ăn thợ thợ đợc, cũng không cho phợc ai phợc mọt (Bài đợc c

l).

Nếu Thiên Chúa ban cho con người có tự do, là để họ dùng tự do này một cách đúng mực và để họ có trách nhiệm về những việc mình làm. Vì con người hay lạm dụng tự do, nên Chúa đã thiết lập luật làm nên tự do để người ta hành động công bằng. Luật của Thiên Chúa là mẫu mực cho mọi luật của loài người, nên luật đó có giá trị ưu tiên. Mọi dân luật đều dựa trên luật của Thiên Chúa đã khắc ghi vào lòng tâm con người.

Chúa Giêsu đã quy luật căn bản nhất mà con người phải tuân giữ, đó là luật yêu thương. Bài Tin Mừng hôm nay chia sẻ những giáo huấn rất phong phú về nội dung này. Không thể vì những mặt tốt hay mặt tốt phần nào để hành động người ta vì lợi ích luật yêu thương. Khi đi tìm luật yêu thương này, người ta mới có thể xây dựng tình brotherhood, đời gia đình và tình nghĩa phụ huynh.

Chúa Giêsu đến để kiện toàn luật của Cựu Ước. Hơn thế nữa, Người mới cho luật mới giáo trình cao siêu hơn. Nếu luật Cựu Ước quy định nhai súc vật sát nhân phải ra tòa, thì luật Tân Ước, những ai giận ghét anh chị em mình hoặc chửi mắng rửa sạch và những người phạm tội, thì đã đáng hình phạt của người công nhân. Những quy định của luật Tân Ước nhằm báo và cả võ thuật thi bác ái giữa những người để lòng. Trong Giáo huấn của Chúa Giêsu, luật yêu thương không chỉ để người ta những cảm đoán, những còn tiến xa hơn bằng những lời khuyên làm việc tốt cho tha nhân, để mọi yêu cầu nhân phẩm chính mình. Để giáo huấn của mình có độ xác tín, Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta noi theo qua việc rửa chân cho các môn đệ và nhất là qua cái chết trên thập giá.

Để có thể hành động đúng với ý Chúa và để có thể thực thi đức bác ái hoàn hảo, một điều kiện căn bản là mọi chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận về trí và khả năng của mình trong cuộc sống hiện tại. Nghịch lý của đức khiêm tốn là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo thường lấy mình làm tiêu chuẩn để đoán xét người khác. Họ coi mình là trung tâm vũ trụ, nên hành động và quy định để mình mà không nghĩ đến quyền lợi và phẩm giá của anh chị em mình. Kiêu ngạo bao nhiêu cũng chẳng được; khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng thua. Lời sống khiêm tốn là phép pháp Đức Giêsu đã dùng để cứu thế gian. Để vì mọi người tín hữu chúng ta, khi khiêm nhường là chúng ta nên giữ lòng Đức Giêsu và nhất thiết chúng ta có thể sống đức yêu thương như Người truyền dạy.

Sống như một người có trách nhiệm của người có ơn Chúa, nhất là ơn khôn ngoan. Thánh Phaolô mới gọi chúng ta hãy hành xử theo sự khôn ngoan đích thực, chứ không phải là khôn ngoan theo quan niệm thế gian. Sự khôn ngoan này là chính Đức Giêsu, Đức ông đã đến để chia sẻ cho

chúng ta con đường và quê hương.

"Hỏi 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'; thêm thắt đi u gì là do ác quỷ". Một điều u xem ra quá đơn giản và dễ dàng mà chúng ta không phải lúc nào cũng áp dụng được. Cuộc sống này vẫn còn những tranh cãi bất hòa và căng thẳng, vì chúng ta thường có khuynh hướng nói ngược lại: 'có' lại nói 'không' và 'không' lại nói 'có'.

Con người không phải là một thực thể trong đời sống mê mông là cuộc đời này. Mọi cá nhân là một người có tội do và có trách nhiệm. Nên thánh chính là biết sống quân bình giữa tội do và trách nhiệm trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta biết sống đúng theo đạo để lo phần rỗi bản thân và góp phần đem lại hạnh phúc cho đời sống.

Thầy báo cho anh em biết
(Trích trong 'Manna' - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J)
